

คำกล่าวเปิดการ

(โดย ท่านอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง

“อาเซียน : โอกาสทางการแข่งขันของไทย”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น ๓ อาคารสยามบรมราชกุมารี อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ท่าน ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อารังธัญวงศ์) ท่าน ผู้อำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร เทพชาตรี) ท่าน ผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์) ท่านผู้แทนจาก รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (นักการทูตชำนาญการ ดร. คมกฤช จงบุญวัฒนา) ท่าน รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (คุณจินตนา ชัยยวรรณาการ) ท่าน ประธานชมรมดุสิตบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และ กรรมการผู้จัดการบริษัท Asia-Pacific Link จำกัด (ดร. พรพศุ รูปจำลอง) คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ร่วมงานสัมมนา และ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อาเซียน : โอกาสทางการแข่งขันของไทย” ในวันนี้ จากการกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่า การจัดสัมมนาวิชาการในเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่สุดอดคล้องกับสถานการณ์และความสนใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเกือบทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม

การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จะส่งผลกระทบต่ออย่างไรกับประเทศไทยและประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงไหนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียน ภายหลังจากลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจจะมีองค์ประกอบสำคัญ คือ การเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน และเงินลงทุนที่เสรีมากขึ้น มีความสามารถในการแข่งขันสูง มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก จะเป็น “โอกาส” หรือเป็น “อุปสรรค” ทางการแข่งขันของไทย? เป็นเรื่องที่น่าสนใจและท้าทายความพร้อมของผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจและธุรกิจของไทยอย่างยิ่ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะแสดงบทบาทในการเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาของประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาคมอาเซียน ในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในทุกด้าน สถาบันฯ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา เพื่อทำหน้าที่ศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และนอกจากนี้เมื่อประชาคมอาเซียนจะพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเป็น อาเซียน+ ๓ และอาเซียน+๖ แล้ว การศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้ นี้ก็จะขยายขอบเขตไปในระดับเอเชียด้วย เพื่อให้ครอบคลุมบริบทของความร่วมมือในระดับภูมิภาค การจัดตั้งศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรม สัมมนา ตลอดจนการสร้าง ความสัมพันธ์ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนและเอเชีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน และสนับสนุนการสร้างงานวิจัยให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายและการพัฒนาของประเทศต่อไป

ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “อาเซียน : โอกาสทางการแข่งขันของไทย” ในวันนี้จึงนับว่าเป็นการเริ่มต้นภารกิจของศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาที่สำคัญสอดคล้องกับความต้องการองค์ความรู้และข้อมูลสำคัญๆ เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและทิศทางเศรษฐกิจของไทยและอาเซียน ผมมีความเชื่อมั่นว่าการสัมมนาวิชาการในวันนี้ได้ยังประโยชน์ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมของประเทศไทยในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นที่แนวนโยบายจากภาครัฐ แนวความคิดเชิงยุทธศาสตร์และแลกเปลี่ยนมุมมองและเป็นประโยชน์ต่อโอกาสการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย และได้ใช้เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและต่อโอกาสการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนา วิชาการ คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ร่วมงานสัมมนา และ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมการสัมมนาในวันนี้ และขอให้การสัมมนาวิชาการในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ผมขอเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการวิชาการเรื่อง “อาเซียน : โอกาสทางการแข่งขันของไทย” ณ บัดนี้
